

# หลักปฏิบัติ สำหรับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่ บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ



# คำปรารภ

ท่านสภาพสตรีและท่านสภาพบุรุษที่เคารพ

เป็นเวลา 150 ปีแล้วที่เครือบริษัท Greiner AG ยึดมั่นต่อหลักการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและสิ่งผลระยะยาว ในฐานะบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจทั่วโลก เราตระหนักดีว่ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อบุคลากรของเรา สิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้นของเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีภาระผูกพันด้วยการยึดมั่นในหลักการดำเนินงานที่สอดคล้องกับจริยธรรมและการพัฒนาอันยั่งยืนในการประกอบธุรกิจทุกประเภท เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้จำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

สำหรับเครือบริษัท Greiner AG ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานเป็นส่วนประกอบสำคัญของความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจของเรา ความยั่งยืนครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ สินค้า และบริการ ภายใต้กรอบความคิดแบบองค์รวม เราใช้บรรทัดฐานความยั่งยืน อาทิ การรักษาสีสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองแรงงาน และการยึดมั่นหลักสิทธิมนุษยชน เป็นหลักในการเลือกสรร ประเมิน และพัฒนาผู้จำหน่ายวัตถุดิบแก่เรา

โดยคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ เราในฐานะเครือบริษัท Greiner AG จึงได้พัฒนาหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานหลักปฏิบัตินี้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำสุดที่ไม่สามารถประนีประนอมได้และยึดถือเป็นพื้นฐานความสัมพันธ์ที่เรามีต่อผู้จำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา โดยวิธีนี้ เราต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อเรามีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้ประจักษ์ และสร้างความมั่นใจว่า การกระทำของเราและการดำเนินงานของผู้จำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราสอดคล้องกับจริยธรรม มีความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดประโยชน์สุขต่อสังคม



Axel Kühner  
ประธานกรรมการบริหาร



Hannes Moser  
ประธานฝ่ายการเงิน

# สามเสาหลักของ

## หลักปฏิบัติของเครือบริษัท Greiner

หลักปฏิบัติของเครือบริษัท Greiner

สำหรับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราตั้งอยู่บนแนวทางและหลักการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และศีลธรรม

## แนวทางและหลักการด้านสังคม

### สิทธิมนุษยชน

เราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะเคารพและรักษาระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ทั่วโลกเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในฐานะข้อกำหนดพื้นฐานและเป็นสากล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะไม่ใช้แรงงานบังคับหรือใช้แรงงานเด็กโดยเด็ดขาด

อย่างน้อยที่สุดผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับที่ 138 (ว่าด้วยอายุขั้นต่ำที่อนุญาตให้จ้างงานได้) อนุสัญญาฉบับที่ 182 (ว่าด้วยรูปแบบอันเลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก) และอนุสัญญาฉบับที่ 105 (การยกเลิกแรงงานบังคับ) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

### โอกาสที่เท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ

เราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะสนับสนุนให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมกับดำเนินการต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติในการว่าจ้างแรงงาน

รวมถึงในการเลื่อนขั้นพนักงานและการเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการศึกษาต่อหรือการศึกษาเพิ่มเติม

ห้ามมิให้มีการดำเนินการใดๆ ที่เกิดผลเสียแก่พนักงานอันสืบเนื่องมาจากเพศ อายุ สีผิว วัฒนธรรม เชื้อชาติ

รสนิยมทางเพศ ความเห็นทางการเมือง ความพิการ ความเชื่อและศาสนา หรือโลกทัศน์ของพนักงานผู้นั้น

ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับที่ 111 (ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

### เสรีภาพในการสมาคม

เราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะเคารพสิทธิของพนักงานในเรื่องเสรีภาพการเข้าร่วมการประชุมและการร่วมเจรจาต่อรอง ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อตัวแทนของพนักงาน

ห้ามมิให้บ่อนทำลายสัญญาจ้างของตัวแทนของพนักงานเพื่อเป็นการตอบโต้ต่อการใช้สิทธิ์แทนพนักงานในการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ถูกต้อง การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของแรงงานสัมพันธ์ และการแจ้งเรื่องที่น่าจะมีการละเมิดสิทธิ์

ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับที่ 87 (ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิการเข้าร่วมการประชุม) และอนุสัญญาฉบับที่ 98 (ว่าด้วยสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง)

ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

### ความปลอดภัยและการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

เราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ตามกฎหมายในเรื่องความปลอดภัยและการสร้างเสริมสุขภาพ ณ

สถานที่ทำงานของประเทศตนเพื่อรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน

ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราควรปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ไม่หย่อนยานในการค้นหาจุดบกพร่องที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพนักงานและหาทางแก้ไขปัญหานั้น

รวมถึงพัฒนาสภาพแวดล้อมเชิงบวกของสถานที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการรับประกันในการรักษาความปลอดภัยและการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานของตน

### ค่าจ้างขั้นต่ำและเวลาทำงาน

เราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะดำเนินนโยบายเรื่องค่าจ้างที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและค่าแรงของประเทศตน หากในประเทศนั้นๆ

ไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างสหพันธ์แรงงานกับนายจ้างในสาขาวิชาชีพนั้นๆ

ก็ให้การจ่ายค่าจ้างและการให้สิทธิต่างๆ เป็นไปตามอัตราที่จ่ายทั่วไปในแขนงธุรกิจนั้นๆ

ซึ่งเป็นอัตราที่สร้างความมั่นคงต่อมาตรฐานการครองชีพอันสมควรของพนักงานและครอบครัวของพวกเขา

ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับที่ 100 (ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่ากัน) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

## แนวทางและหลักการด้านสิ่งแวดล้อม

### การรักษาสิ่งแวดล้อม

เราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะดำเนินการสำหรับการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้วยจิตสำนึกในความรับผิดชอบ โดยร่วมแรงในการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราตั้งเป็นเงื่อนไขว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศของตนเอง ในส่วนงานพัฒนา ในภาคการผลิต และการใช้สินค้าตลอดจนการดำเนินการอื่นๆ ให้คำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้แหล่งพลังงานทดแทน และการลดผลร้ายที่จะเกิดแก่สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

### การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและดำเนินการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอากาศ บนพื้นดิน และในน้ำ ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราช่วยลดการใช้พลังงานและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

### ขยะและการรีไซเคิล

เราคาดหวังว่าในการพัฒนา การผลิต และการใช้สินค้า ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆ ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะคำนึงถึงการลดปริมาณขยะ การนำกลับมาใช้หรือการรีไซเคิล รวมถึงการจัดการแยกกำจัดขยะส่วนที่เหลืออย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

### วัตถุดิบที่นำมาซึ่งความขัดแย้ง

เราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการนำวัตถุดิบที่นำมาซึ่งความขัดแย้งมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยวัตถุดิบดังกล่าวหมายถึงวัตถุดิบที่มีแหล่งที่มาจากเขตที่มีความขัดแย้งหรือเป็นเขตที่มีความเสี่ยงสูงและเงินจากรายขายวัตถุดิบเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้จ่ายสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

### สารเคมี

เราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะนำสารเคมีเหล่านั้นไปขึ้นทะเบียนฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานที่ชื่อว่า REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Chemicals) ในกรณีที่มีการผลิตสารเคมีหรือนำเข้าสารเคมีไปยังสหภาพยุโรปเป็นปริมาณมากกว่าปีละหนึ่งตันขึ้นไป

### ความปลอดภัยของสินค้า

เราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมายเรื่องความปลอดภัยของสินค้าในประเทศของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัย การระบุข้อมูล และการบรรจุหีบห่อของสินค้า รวมถึงข้อกำหนดเรื่องการใช้สารและวัตถุดิบที่เป็นอันตราย ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะถ่ายทอดความรู้และองค์ความรู้ให้แก่ลูกค้า ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบให้แก่ตน และบุคคลภายนอก และเป็นฝ่ายริเริ่มแจ้งให้เครือข่าย Greiner ทราบถึงแง่มุมต่างๆ เรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของสินค้าของตนอย่างโปร่งใสโดยไม่ต้องรอให้ได้รับการสอบถามในเรื่องเหล่านั้นก่อน

# แนวทางและหลักการด้านศีลธรรม

## ข้อกำหนดของกฎหมาย

เราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นในการประกอบธุรกิจของตนเอง ยึดมั่นกฎหมายและข้อบังคับระหว่างประเทศในประเทศ และในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกอย่างของคุณและขออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง

## คอร์รัปชัน

เราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะเคารพ สนับสนุน และยึดมั่นในความพยายามต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล (อาทิเช่น อนุสัญญาต่างๆ ของสหประชาชาติ (UN) องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) รวมถึงกฎหมายต่อต้านการติดสินบนของสหราชอาณาจักร ค.ศ. 2010) ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราต้องสร้างหลักประกันว่าพนักงานของตน บริษัทที่รับงานต่อจากตน หรือตัวแทนของตนจะไม่จ่ายหรือเสนอเงินสินบน เงินใต้โต๊ะ ให้เงินบริจาครหรือสิทธิประโยชน์อันไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อลูกค้า เจ้าพนักงาน หรือบุคคลอื่น และไม่มีรับสิ่งเหล่านั้นจากลูกค้า เจ้าพนักงาน หรือบุคคลอื่น

## การให้สินบน

เราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะไม่ใช้การจัดงานเลี้ยงและการให้ของขวัญเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อื่นกระทำตามที่ตนต้องการ ซึ่งหมายรวมถึงพนักงานของเครือบริษัท Greiner ด้วย จะทำการจัดงานเลี้ยงหรือให้ของขวัญได้เมื่อโอกาสและขอบเขตของการจัดงานเลี้ยงและการให้ของขวัญนั้นเหมาะสม นั้นหมายความว่า เป็นการจัดงานเลี้ยงหรือการให้ของขวัญที่มีมูลค่าไม่มากและเป็นรูปแบบการปฏิบัติตามปกติในแขนงธุรกิจนั้นๆ ในท้องถิ่นนั้น ขณะเดียวกันผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบและพันธมิตรทางธุรกิจก็จะไม่เรียกร้องการจัดงานเลี้ยงและของขวัญที่เกินพอดีในทำนองเดียวกันจากผู้อื่นด้วย

## การฟอกเงิน

เราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายทั่วไป เรื่องการป้องกันการฟอกเงินและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราประกอบธุรกิจกับบุคคลและบริษัทซึ่งตนมั่นใจว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้น

## การควบคุมการนำเข้าและส่งออก

เราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของตนเกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าและส่งออกสินค้า บริการ และข้อมูล ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราเคารพข้อกำหนดเรื่องการจำกัดการค้า การคว่ำบาตร และข้อจำกัดอื่นๆ

## การแข่งขัน

เราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่มิเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและคำนึงถึงกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องการค้าที่เป็นธรรม ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะไม่ทำการตกลงกับคู่แข่งคนอื่นๆ อย่างผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขัน ขณะเดียวกันก็ไม่อาศัยสถานะการครองตลาดของตนที่อาจมีอยู่อย่างผิดทำนองคลองธรรม

## ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะตัดสินใจโดยยึดเกณฑ์ข้อเท็จจริงเป็นหลัก และไม่ตัดสินใจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์และความสัมพันธ์ส่วนตัว

## ข้อมูล ความลับทางธุรกิจ และทรัพย์สินของบริษัท

เราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า บริษัทที่ตนทำธุรกิจด้วย และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ จะต้องเคารพองค์ความรู้ สิทธิบัตร และความลับของบริษัทและทางธุรกิจของเครือบริษัท Greiner และบุคคลที่สาม ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบและพันธมิตรทางธุรกิจจะไม่มอบข้อมูลเหล่านั้นให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเครือบริษัท Greiner ก่อน

เราคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะเปิดเผยข้อมูลและรายงานการทำธุรกิจต่อสาธารณะอย่างถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของตน

# ขอบเขตการใช้บังคับ

ในฐานะบริษัท Greiner AG

เราคาดหวังว่าผู้จำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราและพนักงานของพวกเขาจะประกอบธุรกิจด้วยจิตสำนึกในความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติฉบับนี้

และดำเนินงานตามแนวทางและหลักการที่ปรากฏในหลักปฏิบัตินี้

หากผู้จำหน่ายวัตถุดิบและพันธมิตรทางธุรกิจมอบหมายงานให้บุคคลที่สาม (เช่น บริษัทรับงานต่อหรือตัวแทน)

ในกรอบของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ บริษัท Greiner ก็คาดหวังว่า

บุคคลที่สามเหล่านั้นจะปฏิบัติตามแนวทางในหลักปฏิบัตินี้ด้วยเช่นกัน ในบางกรณีบริษัท Greiner

สงวนสิทธิ์ที่จะเข้าทำการตรวจสอบว่าผู้จำหน่ายวัตถุดิบหรือพันธมิตรทางธุรกิจปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเหล่านี้จริงหรือไม่

โดยอาจเป็นการตรวจสอบโดยบริษัท Greiner เองหรือให้หุ้นส่วนจากภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบ

โดยในการนี้จะแจ้งให้ทราบก่อนและจะดำเนินการตรวจสอบที่บริษัทนั้นๆ

โดยมีตัวแทนของผู้จำหน่ายวัตถุดิบหรือพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมด้วย

## ผลจากการละเมิดหลักปฏิบัติ

หากเกิดการละเมิดหลักปฏิบัติขึ้น ผู้จำหน่ายวัตถุดิบหรือพันธมิตรทางธุรกิจมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัท Greiner รับทราบ หากผู้จำหน่ายวัตถุดิบหรือพันธมิตรทางธุรกิจไม่ถือปฏิบัติตามแนวทางและหลักการที่ระบุในหลักปฏิบัตินี้ บริษัท Greiner

## การแจ้งเรื่องการละเมิด

ในฐานะบริษัท Greiner AG เรามีสิทธิ์ที่จะยึดถือคุณค่าที่เรากำหนดและปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมนี้เป็นเรื่องที่เราคาดหวังจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบแก่บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเราด้วย

หากทราบหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดหลักปฏิบัตินี้ ท่านสามารถแจ้งโดยไม่ระบุตัวตนของท่านผ่านแพลตฟอร์ม

TellGreiner ได้ที่: <https://tell-greiner.com/Home/Start>

หากมีคำถามหรือพบเห็นการกระทำผิด ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Group Compliance Officer  
ของเราได้ที่ ([office.compliance@greiner.com](mailto:office.compliance@greiner.com))

## คำรับรองของผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับทราบและทำความเข้าใจกับหลักปฏิบัติสำหรับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบและพันธมิตรทางธุรกิจของเครือบริษัท Greiner เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ขอผูกพันตนเป็นสัญญาว่า เราจะดำเนินการเรื่องต่างๆ โดยเคารพกรอบเนื้อหาของหลักปฏิบัติสำหรับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ และพันธมิตรทางธุรกิจของเครือบริษัท Greiner

---

ชื่อบริษัท

---

ชื่อ นามสกุล และ ตำแหน่ง

---

เลขทะเบียนบริษัท (ถ้ามี)

---

วันเดือนปีและสถานที่

---

ลายมือชื่อ

 Greiner AG  
Greinerstr. 70  
4550 Kremsmünster, Austria  
[www.greiner.com](http://www.greiner.com)

 Greiner Packaging International GmbH  
Greinerstr. 70  
4550 Kremsmünster, Austria  
[www.greiner-gpi.com](http://www.greiner-gpi.com)

 NEVEON  
Proud Member of Greiner  
NEVEON Holding GmbH  
THE ICON VIENNA /Tower 24/  
9th Floor/Wiedner Gürtel 9-13,  
1100 Vienna, Austria  
[www.neveon.com](http://www.neveon.com)

 Greiner Bio-One International GmbH  
Bad Haller Str. 32  
4550 Kremsmünster, Austria  
[www.gbo.com](http://www.gbo.com)

เครดิตภาพ: iStockphoto

หมายเหตุ: เพื่อให้อ่านได้ง่าย จึงเลือกที่จะไม่ใช้คำที่ระบุเพศสภาพ  
ในที่นี้คำที่สั้นกว่าและระบุเป็นเพศชายหมายถึงทั้งสองเพศ